

กศจ.เร่งบรรจุครูพัฒนาท้องถิ่น พร้อมเลื่อนดำเนินการโยกย้าย ผอ.สถานศึกษาออกไปเป็น 4 พ.ย.

● **นำเสนอเมื่อ** 19 ต.ค. 2559

"ดาวพงษ์"เร่ง กศจ.บรรจุครูพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างรอตั้ง ออกศจ.ชุดใหม่ พร้อมเลื่อนดำเนินการโยกย้าย ผอ.สถานศึกษาออกไปเป็น 4 พ.ย.

วันนี้ (19 ต.ค.) พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (คปภ.) ว่า ได้มีการหารือถึงการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งตนมีเจตนากรณีที่บรรจุให้ในวันที่ 24 ต.ค.นี้ ก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียน แต่เนื่องจากการปรับยุบคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(อกศจ.) 3 ชุดให้เหลือชุดเดียว ทำให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ต้องรอแต่งตั้ง ออกศจ.ชุดใหม่ ที่จะทำหน้าที่ในการบริหารงานบุคคล การพิจารณาโทษทางวินัย วิชยฐานะ รวมไปถึงการแต่งตั้งโยกย้าย ซึ่งระหว่างนี้ กศจ.กำลังเร่งดำเนินการอยู่ อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดำเนินงานของ กศจ.เป็นไปอย่างรวดเร็ว ตนได้ลงนามในหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศในฐานะประธาน กศจ. ขอให้เร่งรัดการแต่งตั้ง ออกศจ. ซึ่งจะมีองค์คณะทั้งหมด 9 คน และเร่งรัดการโยกย้ายและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยเฉพาะการบรรจุแต่งตั้งครูตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 ต.ค.นี้ ส่วนการโยกย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่ยังค้างอยู่ จากเดิมที่กำหนดว่าต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่ 25 ต.ค. ให้เลื่อนออกไปเป็นวันที่ 4 พ.ย.

“ขณะนี้อยู่ในช่วงรอยต่อการปฏิรูปการศึกษา และการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานบุคคลส่วนภูมิภาคจาก ออกศจ.เขตพื้นที่ มาเป็น ออกศจ. และมีกติกาใหม่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงทำให้การทำงานมีความล่าช้า แต่ในปีหน้าผมเห็นนโยบายไปแล้วว่า การโยกย้าย การบรรจุครู จะต้องทำให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนจะไม่เสร็จไม่ได้อีกแล้ว” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

ด้าน ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า แต่ขณะนี้ก็มีเพียง ออกศจ.กทม.เท่านั้นที่แต่งตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีปลัด ศธ.เป็นประธาน ส่วน ออกศจ.ในจังหวัดต่างๆยังไม่เสร็จนั้น เนื่องจากองค์ประกอบของออกศจ.ยังไม่ครบ เพราะมีรายชื่อผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และสภาการศึกษา ยังรายชื่อผู้แทนยังไม่มีความเรียบร้อย ส่วนผู้แทนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ไม่พบปัญหา นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน ภูมิภาค โดยมี นายพิษณุ ดุลสุข รองปลัด ศธ.เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ ทำหน้าที่กลั่นกรองงาน ประสานงาน และประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารการดำเนินงานต่างๆ สำหรับการบรรจุข้าราชการครูตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีตัวเลขความต้องการ 4,079 คน มีผู้สอบได้ 9,986 คน จัดลงตามสาขาวิชาในภูมิภาค 3,386 คน สละสิทธิ์ไปแล้ว 301 คน เหลือผู้ที่ได้รับการบรรจุ 3,311 คน แบ่งเป็น สพฐ.3,203 ราย สอศ.106 ราย และ กศน. 2 ราย ทั้งนี้บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและสำรองจะถูกยกเลิกและจะคืนตำแหน่งที่เหลือ จำนวน 768 อัตราให้แก่

สพฐ.

ขอบคุณที่มาจาก [เดลินิวส์ วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559](#)